

Số: /SNN-PTNT

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2022

V/v chỉ đạo triển khai thực hiện
Chương trình OCOP năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Bắc Giang năm 2022; Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Tổ chức khảo sát một số sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022, trong đó có các sản phẩm đăng ký tham gia nâng hạng sao và các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tư vấn, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định.

Quá trình kiểm tra nhận thấy, cơ bản các địa phương đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với các phòng, đơn vị liên quan; các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022, sản phẩm tham gia nâng hạng sao, đặc biệt là nâng hạng 5 sao cấp quốc gia và các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch đã được UBND các huyện rà soát gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên việc thực hiện chương trình ở một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có kế hoạch đánh giá lại các sản phẩm được công nhận OCOP năm 2019 (sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2022).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh, đặc biệt đối với các sản phẩm đã đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng 5 sao cấp quốc gia và sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể OCOP trên địa bàn về Chương trình OCOP, hiểu được hạng sao OCOP được coi là thước đo về chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và tiềm năng phát triển sản phẩm. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các sản phẩm đã được công nhận OCOP năm 2019 để tổ chức đánh giá, phân hạng lại. Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

2. UBND các huyện Yên Thế và Lục Ngạn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể thực hiện việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP 5 sao và sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh, trong đó:

- UBND huyện Yên Thế tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm Du lịch sinh thái - văn hoá Bản Ven. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ HTX nông nghiệp xanh Yên Thế từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với sản phẩm đã đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng 5 sao cấp quốc gia.

- UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục rà soát, lựa chọn và tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể: HTX nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân; HTX mỳ Chũ Xuân Trường và Công ty cổ phần XNK thực phẩm Toàn Cầu từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng 5 sao gồm: vại thiều Lục Ngạn; mỳ Chũ Xuân Trường; vại thiều đóng hộp. Phân đấu năm 2022 có tối thiểu 1 sản phẩm được đánh giá, phân hạng 5 sao cấp quốc gia.

3. UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện để từng bước xây dựng, phát triển sản phẩm Du lịch làng nghề tại xã Vân Hà.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp với UBND các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Việt Yên và Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Thực hiện lồng ghép các nội dung hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Thành;
- Chi cục PTNT;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Bá Thành